

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. จากกรณีที่มีพยากรณ์อากาศว่าสภาพอากาศช่วงนี้ยังคงร้อนจัดและมีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก จึงให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการรองรับผู้ป่วยโรคลมแดด (heat stroke) และให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการฝึกกำลังพลกลางแจ้งในเวลากลางวันให้เหมาะสมด้วย

๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำ (เขาหัวโล้น) นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณเขาหัวโล้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยด่วน

๓. ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองและแม่น้ำที่ในขณะนี้ปริมาณน้ำน้อย จัดทำแก้มลิง รวมทั้งพิจารณานำเครื่องดูดเลนมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำในการเก็บกักน้ำในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

๔. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและใช้กังหันน้ำและโซลาร์เซลล์ เช่นเดียวกับกังหันของมูลนิธิชัยพัฒนา ในการบำบัดน้ำในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๕. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) เร่งรัดการดำเนินโครงการสถาบันทางด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธุศาสตร์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน

๖. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ส่วนราชการใช้งาน เช่น เตียงทันตกรรม เตียงผู้ป่วย เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยในการนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ให้สำนักงานประมาณร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการปฏิรูประบบงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจที่สำคัญในความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนหรือเรื่องที่เหมาะสมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และส่งให้กรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติหรือรายการเดินทางประเทศไทย นั้น ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมโดยจัดลำดับความสำคัญของแต่ละภารกิจ และนำเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์

๘.๒ ประสานทุกสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อนำสื่อวีดิทัศน์ที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นไปออกอากาศตามรูปแบบรายการ รวมทั้งช่องทางอื่นของแต่ละสถานีต่อไปด้วย

๘.๓ ประสานหน่วยงานที่มีจอภาพในที่สาธารณะ เช่น จอภาพของกรุงเทพมหานคร จอภาพของกระทรวงคมนาคมในสถานีขนส่งหรือท่าอากาศยาน เพื่อนำสื่อที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นไปเผยแพร่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีบ) ๔๔๔ (ภัทรพงศ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th ศึกษารายละเอียด :

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร	: จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	องค์กรอิสระ, คสช.	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป